



**BẢN TIN**

# THIỆN TẠI

**BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI** ★ **THÁNG 10/2016**

**\* Báo cáo mới nhất** của tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trận mưa lũ vừa qua đã làm cho 108 xã, phường với 30.111 hộ dân bị ngập, có nơi ngập sâu từ 2 đến 3m. Diện tích lúa mùa bị ngập là 774 ha. Trên 662 tấn hoa màu bị hư hỏng, 2.072 con gia súc, 172.735 con gia cầm bị chết; 1.306 ha hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập. Mưa lũ cũng đã làm 6 người chết, ước tính thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng.

**\* Tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TCN tỉnh Quảng Bình**, mưa lũ đã khiến 21 người bị chết, toàn tỉnh có hơn 92 ngàn hộ bị ngập, 56 hộ tốc mái, 18 nhà bị sập... Tỉnh Quảng Bình đang dồn toàn lực để khắc phục hậu quả. Trước mắt tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ cứu đói 5.000 tấn gạo, 250 tỷ đồng... để khắc phục thiên tai.

**GIANG ĐÔNG**

**\* Tại tỉnh Nghệ An**, đã có 5 người tử vong do trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua. Mưa lũ cũng làm ngập lụt 8.225 hộ dân. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Nghệ An lên đến hàng trăm tỷ đồng.

**\* Tại tỉnh Quảng Trị**, lốc xoáy và mưa to đến rất to trên diện rộng đã gây ảnh hưởng nặng tới các công trình, nhà cửa của nhân dân địa phương. Có 3 người dân ở huyện Triệu Phong bị thương; 1.589 nhà dân ngập sâu 1 m.

**TÙNG DƯƠNG**

## **KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TẠI MIỀN TRUNG**

Ngay sau khi xảy ra trận lũ kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Công điện về việc khắc phục mưa lũ đồng thời kêu gọi cả nước chung tay giúp đỡ các tỉnh miền Trung.

Công điện gửi đến UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ; các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, Quốc phòng, Công an, GTVT, Công thương, Xây dựng, Y tế, GD&ĐT, TT&TT, LD-TB&XH; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN và Báo Nhân dân. Công điện nêu rõ: những ngày qua, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất to, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại nặng về người và tài sản tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua ngay sau khi lũ rút, trong đó huy động lực lượng tại chỗ tập trung tìm kiếm người còn mất tích, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tham gia ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai*

đình có người bị thiệt mạng, mất tích, bị thương, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, không để người dân bị thiếu đói, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, chủ động hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh, không để bùng phát dịch bệnh do lũ; tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp để sớm đưa học sinh trở lại trường, khắc phục công trình cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, điện, khôi phục sản xuất...

**GIANG ĐÔNG**

## **Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Hà Tĩnh**

Ngay sau trận mưa lũ lịch sử xảy ra ở các tỉnh miền Trung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên nhân dân vùng lũ huyện Hương Khê và Vũ Quang. Đây là hai huyện vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh.

Đến thăm một số gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê và xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Chủ tịch Quốc hội đặc



*Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà hộ dân vùng lũ Hương Khê*

biệt lưu ý các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan chú trọng công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân hiện nay. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trong lúc khó khăn, mỗi nhà, mỗi người dân vùng thiên tai tiếp tục cố gắng để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang... luôn sát cánh cùng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các cấp, ngành tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị, ứng phó với mưa lũ, nên mặc dù là hai huyện ngập nước nhiều nhất, là vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng Hương Khê và Vũ Quang không có thiệt hại về người. Cùng với đó, công tác khắc phục hậu quả cũng được triển khai tích cực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đi xuống, lội nước vào tận nơi bị nước lũ chia cắt để thăm hỏi, động viên đồng bào.

**THANH AN**

**2** Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn...

**3** Hỗ trợ 12 địa phương khắc phục...

**4** Ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư ứng phó...

## Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập UBQG TKCN (23/10/2016), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả của UBQG TKCN và lực lượng TKCN toàn quốc đã đạt được. Phó Thủ tướng yêu cầu, UBQG TKCN cần thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước; các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả TTSC, TKCN. Giáo dục cho cán bộ, nhân viên xác định tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực và phương pháp, tác phong công tác. Làm tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ và Lãnh đạo UBQG TKCN về công tác ứng phó TTSC, TKCN để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho UBQG TKCN

KHÁNH LINH

## Bộ trưởng - Trưởng ban đi kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Tĩnh



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cứu trợ cho người dân xã Phương Mỹ

Ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT-Trưởng ban BCD TW về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cùng Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt, trao quà cứu trợ và triển khai phương án phòng chống bão số 7 tại địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh).

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương, mặc dù bị ngập sâu, chia cắt nhiều ngày nhưng Phương Mỹ vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Bộ trưởng lưu ý, nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền và các ngành chức năng là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, không để cho một người dân nào phải chịu đói, chịu khát, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống sạch, tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng ngay sau khi nước rút để không xảy ra những dịch bệnh lây lan.

Trước đó, Bộ trưởng - Trưởng ban đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 7 tại Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và đi kiểm tra việc xả tràn tại công trình thủy lợi Kê Gỗ.

MINH DŨNG

Theo đại diện Sở TT&TT TP.HCM, phương án nhắn tin điện thoại để gửi dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai đến người dân là hoàn toàn khả thi. Trên thực tế, việc cảnh báo thiên tai đến người dân qua điện thoại tại TP.HCM đã được thực hiện từ năm 2014. Đại diện Sở TT&TT TP.HCM cho biết, để thực hiện được cần có sự phối hợp giữa cơ quan dự báo thời tiết và các cơ quan chức năng khác với sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Do ảnh hưởng của gió mạnh trên biển, trong thời gian vừa qua tại khu vực Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và nhiều khu vực bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra sạt lở, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản nhân dân.

VĂN THÀNH

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triển khai diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Tình huống giả định bão số 4 đổ bộ vào đất liền, ở TP. Vinh có mưa to và gió lớn, xóm 8, xã Hưng Chính là vùng trọng yếu bị ngập lụt cần phải di dời dân. Thành ủy, UBND thành phố Vinh lệnh cấp ủy, chính quyền xã Hưng Chính phải triển khai di dời 58 hộ dân, 180 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn. Đợt diễn tập đạt kết quả tốt.

KHÁNH LINH

## PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI: SỐNG ĐỂ CHIA SẺ

Ngày 13/10, tại Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (13/10) và Lễ công bố báo cáo thảm họa thế giới năm 2016.

Chủ đề của Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm nay là "Sống và chia sẻ", như là một lời nhắc nhở, kêu gọi mọi cá nhân hãy chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm bản thân có được trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thiên tai, thảm họa và các biện pháp ứng phó.

Lễ mít tinh năm nay tổ chức thành chuỗi hành động: Hội nghị phổ biến, rút kinh nghiệm trong triển khai Luật, các văn bản liên quan đến phòng, chống thiên tai, thảm họa; diễn tập phòng



Các đại biểu dự Lễ mít tinh "Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và công bố Báo cáo thảm họa thế giới năm 2016"

chống thiên tai cấp xã.

Các hoạt động này diễn ra tại tỉnh Quảng Nam (địa phương trọng điểm về thiên tai của Việt Nam) nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về thảm họa thế giới 2016 để giúp cộng đồng có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về rủi ro, hiểm họa mà thế giới đang đối mặt. Qua đó tăng cường khả năng phối hợp hoạt

động giữa các Bộ, Ban Ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức liên quan trong nước và các tổ chức quốc tế, các đối tác trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

LIÊN HOA



Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Chánh văn phòng Thường trực BCD TW về PCTT, Phó Cục trưởng Cục PCTT phát biểu tại Lễ mít tinh

# Hỗ trợ 12 địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho 12 địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 1 và mưa lũ sau bão số 2 năm 2016.

Cụ thể, trích 260 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 để hỗ trợ 12 địa phương (Nam Định 50 tỷ đồng; Thái Bình 40 tỷ đồng; Hà Nam, Điện Biên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Sơn La mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; Ninh Bình, Hải Phòng, Hòa Bình mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Hà Giang, Lào Cai mỗi tỉnh 30 tỷ đồng) thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều... Tạm ứng 50 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 cho các tỉnh: Nam Định (20 tỷ đồng), Thái Bình



*Bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng sau cơn bão số 2*

(20 tỷ đồng), Hưng Yên (10 tỷ đồng) để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại. Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên



tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. **BÌNH AN**

## Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Vĩnh Long

Ngày 20/10, UBND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn tập vận hành cơ chế phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trương Văn Sáu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tụ và hơn 550 đại biểu cùng tham dự diễn tập...

Cuộc diễn tập gồm 2 nội dung: Tin báo trên biển Đông và vận hành cơ chế. Với tình huống giả định cơn bão số 7 xuất hiện trên biển Đông, trong 12 giờ tới ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển ĐBSCL, trong đó có Vĩnh Long. Khi nhận được công điện, thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức ngay cuộc họp ban thường vụ mở rộng để nghe báo cáo, đề ra hướng chỉ đạo theo phương châm 4 tại chỗ; tiến hành thực binh xử lý tình huống, giúp dân chằng chống nhà cửa, gia cố đê bao ngăn chặn lũ, mưa to kết hợp triều cường; di dời dân đến nơi an toàn.... Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ hiện nay... **XUÂN MAI**



*Diễn tập cứu người bị đuối nước do sóng to, gió lớn*

## Bộ Công an diễn tập phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Đông Nam Bộ năm 2016.

Tham gia cuộc diễn tập gồm hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai cùng hàng ngàn quần chúng nhân dân và hàng trăm phương tiện các loại. Cuộc diễn tập gồm các nội dung chính: Thực hành kỹ thuật bơi cơ bản, bơi cứu người dưới nước, bơi vũ trang bao gói kết hợp sử dụng vũ khí; Đội hình xuống máy tuần tra chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn, đội hình bắn súng ứng dụng trên xuồng máy; Thực binh tình huống phòng, chống mưa bão, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự. Sau hơn một giờ, lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. **ĐỨC KIÊN**



*Lực lượng công an tham gia diễn tập*

Thời gian qua, Đồng Tháp đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế với các dự án như: Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, Dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, vv... Đồng Tháp còn được Tổ chức Tài chính quốc tế hỗ trợ, tư vấn trong chương trình nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. **VĂN THÀNH**

Diễn đàn Mekong Connect - CEO Forum 2016 lần thứ 2 khai mạc tại TP.Cần Thơ vào ngày 26/10 với chủ đề "Tìm cơ trong nguy - Đối mặt với biến đổi khí hậu - Vấn nạn môi trường và thách thức hội nhập". Diễn đàn mở ra nhiều giải pháp ứng phó trước vấn đề sống còn của khu vực. Trong đó, trọng tâm nhất là những vấn đề của biến đổi khí hậu, vấn nạn môi trường và thách thức hội nhập đang ảnh hưởng ngày một nhiều đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và kinh tế vùng.

Hạn chế tác động xấu của biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển vùng TP.HCM. Phạm vi điều chỉnh khá toàn diện, có cập nhật xu hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó, vấn đề chống ngập úng đã được đặt ra đúng tầm mức. Đó là ý kiến đánh giá chung của các chuyên gia về bản điều chỉnh quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn 2050 tại hội nghị thẩm định do Bộ Xây dựng vừa tổ chức tại Hà Nội. **MINH DŨNG**

# Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MƯA BÃO CỦA NGÀNH THAN



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khai trường, khu vực bãi thải của mỏ than Hà Tu (Quảng Ninh)

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới kiểm tra công tác ứng phó thiên tai của ngành than tại tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi đi kiểm tra khai trường, khu vực bãi thải của mỏ than Hà Tu, TP. Cẩm Phả, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 tại mỏ nói riêng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nói chung.

Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo TKV không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của bão để ứng phó kịp thời; rà soát, kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại các đơn vị, chú trọng các vị trí xung yếu như bãi thải Đông Cao Sơn; Nam Lộ Phong; Chính Bắc - Hà Tu; đập Giáp Khẩu... Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, các đơn vị tập trung rà soát, có phương án phòng chống mưa bão tại các đơn vị sản xuất của Khối Khoáng sản - Hóa chất, Điện lực... "Yêu cầu toàn ngành than tập trung cao nhất cho phòng chống mưa bão, phối hợp với địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn về người và thiết bị, bảo đảm sau bão đi vào sản xuất được ngay" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. **VĂN KHÁNH**

## Ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng diễn biến phức tạp. Một trong những hiện tượng thiên tai phổ biến ở Việt Nam là bão và áp thấp nhiệt đới. Bão hoạt động nhiều nhất về số lượng và mạnh nhất về cường độ, tập trung ở vùng biển Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.



Bão, lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của cộng đồng

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, giai đoạn 2011 - 2015, thiên tai tuy xảy ra ít về số lượng nhưng cường độ tác động một số đợt lại ở mức cao kỷ lục. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao kéo dài kỷ lục xảy ra trên diện rộng từ Bắc bộ đến các tỉnh Nam Trung bộ. Mưa đặc biệt lớn tại Quảng Ninh; sạt lở đất, bờ sông, bờ biển xảy ra nhiều nơi; xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn và lấn sâu vào đất liền; tình trạng cạn kiệt nguồn nước trên các dòng sông ngày càng phổ biến, đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước mặt, môi trường đất và các vấn đề vệ sinh môi trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thiên tai là một trong những thách thức lớn đối với phát triển, nhất là dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, mức độ tàn phá của thiên tai, đặc biệt như: Bão, lũ và sạt lở đất là rất lớn, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và gây suy thoái môi trường. Trong 5 năm qua, thiên tai đã làm cho 1.141 người chết và mất tích, gây ra thiệt hại về tài sản, ước tính khoảng 55.400 tỷ đồng, tuy có giảm so với giai đoạn 2006 - 2010, nhưng vẫn còn rất cao.

Nhìn nhận về mức độ nguy hiểm của thiên tai, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Phải ưu tiên nguồn lực đầu tư ứng phó với BĐKH, trọng tâm là trồng, phục hồi rừng ngập mặn ven biển, tạo đê mềm chắn sóng, tăng cường khả năng hấp thụ CO2 và tạo sinh kế bền vững cho người dân; trồng, phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn; xây dựng, triển khai các dự án giảm phát thải khí nhà kính...

**ĐỨC THỌ**

### NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT

(Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)

Từ tháng 11- 12/2016, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 1 - 4/2017, tại Bắc bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1o C so với TBNN cùng thời kỳ; nhiệt độ ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc tập trung nhiều vào thời kỳ giữa tháng 12/2016 đến tháng 1/2017 và có khả năng không kéo dài. Đợt rét đậm đầu tiên ở Bắc bộ có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12 và sớm hơn so với TBNN. Lượng mưa ở khu vực Bắc bộ trong mùa Đông Xuân 2016-2017 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-20%. Riêng tháng 12/2016 có thể thiếu hụt từ 20-40%. Trong tháng 11 hoặc tháng 12, lũ muộn có khả năng xảy ra tương tự như năm 2015. Khu vực Bắc bộ sẽ xảy ra thiếu nước cục bộ, đặc biệt vùng núi cao phía Bắc và trung du Bắc bộ. Cấp nước, giao thông thủy và phát điện trong các tháng cuối mùa khô năm 2016-2017 sẽ khó khăn hơn năm 2015-2016.

**TÙNG DƯƠNG (tổng hợp)**

### CẢNH BÁO THIÊN TAI

(Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)

Tại khu vực Nam bộ, tổng lượng mưa trong tháng 10/2016 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 10- 30%; tháng 11 và tháng 12/2016 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Từ đầu mùa lũ 2016 đến nay, do lượng dòng chảy từ thượng nguồn về thấp nên ở đầu nguồn sông Cửu Long chỉ xuất hiện 5 đợt dao động nhỏ. Mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc chịu ảnh hưởng của thủy triều và luôn ở mức thấp hơn so với TBNN. Hiện tại, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo kỳ triều cường.

Mùa mưa tại khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn. Trong các tháng mùa khô, có thể xuất hiện những đợt mưa trái mùa vì vậy lượng mưa trong tháng 1, tháng 2/2017 có khả năng cao hơn TBNN từ 15-30%. Từ tháng 3 đến tháng 6/2017, lượng mưa thấp hơn so với TBNN từ 5- 15%. Mùa khô năm 2016-2017 có khả năng kết thúc muộn hơn TBNN, tình trạng hạn hán ít khốc liệt hơn năm 2015-2016, mực nước trên sông Cửu Long ở mức thấp và chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2016-2017 ở khu vực Nam Bộ có khả năng ít gay gắt hơn năm 2015-2016 nhưng vẫn cao hơn TBNN. Độ mặn lớn nhất mùa khô năm 2016-2017, có khả năng xuất hiện trong khoảng tháng 2-3/2017. **THÀNH NAM (tổng hợp)**



**BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

Chỉ đạo thực hiện: Phó TCT - Ủy viên TT BCD TW PCTT Trần Quang Hoài  
 Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh văn Phòng thường trực Văn Phú Chính  
 Trụ sở: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  
 Tel/Fax: 043 7335701 \* Email: phongchongthientai@gmail.com  
 Giấy phép xuất bản số: 62/GP-XBBT ngày 16/08/2016 của CBC-BTT&TT